

## CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐỂ HỌC TỐT NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành “hot” trong thời gian gần đây. Tốc độ phát triển ngành du lịch kéo theo nhu cầu nhân lực ngày càng gia tăng. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp lữ hành thiếu hụt nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Do đó học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Mỗi ngành, mỗi nghề đều có đặc thù riêng. Đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành việc tiếp xúc với các nền văn hoá khác nhau, đi tour dài ngày hay áp lực công việc lớn là điều không thể tránh khỏi. Để học tốt ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có một số kinh nghiệm để tham khảo như sau:



*Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – nghề học năng động cho các bạn trẻ*

### **Thuyết phục gia đình hiểu rõ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành**

Sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thường xuyên được khám phá những miền đất mới, các nền văn hoá khác nhau đó là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ. Sau khi ra trường tìm kiếm được công việc phù hợp tại các doanh nghiệp lữ hành với mức thu nhập hấp dẫn nhưng công việc đòi hỏi bạn phải quen với những chuyến đi dài ngày, thời gian làm việc thay đổi, áp lực công việc lớn... Có rất nhiều phụ huynh sẽ không hiểu hết được

mặt trái này. Nhiều gia đình sẽ mong muốn con mình làm những công việc hành chính ổn định, an nhàn. Tuy nhiên, nghề dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ giúp các bạn trẻ thêm năng động, có nhiều trải nghiệm thực tế hơn. Công việc của chuyên viên du lịch sẽ mang lại cho các bạn mức thu nhập hấp dẫn và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

### **Hãy trang bị kiến thức chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành vững vàng**

Để làm tốt công việc thì ngay từ khi học trên ghế nhà trường cần được tích lũy kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ tốt. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đòi hỏi bạn sẽ cần đến những kiến thức tổng quát từ nhiều lĩnh vực lịch sử, văn hoá, kinh tế, quản trị... Tham gia các khoá học ngoại ngữ, thường xuyên thực hành thực tế thông qua các khoá học thực hành và giao tiếp với khách du lịch. Thói quen đọc sách cũng giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc.



*Những hoạt động ngoại khoá hay chuyến đi thực tế sẽ có ích cho sinh viên du lịch lữ hành*

### **Tích lũy kinh nghiệm từ những công việc part time**

Kiến thức và kinh nghiệm tích lũy tốt nhất qua công việc. Nhất là với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ngay từ năm thứ 2 sinh viên đã có thể bắt tay

vào công việc để tích lũy kinh nghiệm. Cựu sinh viên ngành du lịch lữ hành chia sẻ: “Các bạn đang có ước mơ tương lai bước vào ngành Du lịch thì ngay từ bây giờ nên rèn luyện sự năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát, các kỹ năng nghề của mình từ chính những hoạt động câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá... của nhà trường sẽ rất bổ ích với sinh viên bởi nó không chỉ là sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sự tự tin, năng động, nhanh nhạy và kỹ năng nghề cho bạn một cách thiết thực nhất, cách dung nạp kiến thức nhanh, hiệu quả hơn cả.

### **Học hỏi không bao giờ là thừa**

Kiến thức chuyên môn được truyền đạt từ những thầy cô là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, các chuyên gia trong ngành sẽ giúp các bạn sinh viên có nền tảng vững chắc khi bước vào nghề. Nhà trường luôn tạo cơ hội cho sinh viên được ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tạo điều kiện cho đi theo tour du lịch của các công ty lữ hành để học hỏi kinh nghiệm. Mặt khác, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là một yêu cầu vô cùng quan trọng đối với ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn... đội ngũ nhân viên ngành dịch vụ du lịch và lữ hành có khả năng giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ sẽ góp phần thu hút và phục vụ khách tốt hơn trong những chuyến đi.

### **Nên học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ở đâu**

Hiện nay có rất nhiều trường đào tạo ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá với thế mạnh về đào tạo du lịch và chuẩn đầu ra trên 90% sinh viên ra trường làm đúng chuyên ngành mình học là địa chỉ đáng tin cậy để các bạn trẻ lựa chọn .

#### **- Thông tin chi tiết xin liên hệ:**

**+ Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 561 Quang Trung Phường Đông Vệ Thành Phố Thanh Hóa**

**+ Điện thoại CQ:** 0373.713. 496 (Trực tuyến sinh).

**+ Điện thoại DD:** 0936.135.356 (Thầy Trần Tiến)

**+ Email:** trantien226@gmail.com

**+ Website:** <http://www.dvtdt.edu.vn>